



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 27 มีนาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13848

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 33.65 Ad Value: 42,062.50 PRValue (x3): 126,187.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ลดพื้นที่ปลูกยางได้ตามเป้า

กยท.ลดพื้นที่ปลูกยางได้ตามเป้า ● เดินหน้าตามยุทธศาสตร์20ปีเหลือ18.4ล.ไร่

นายเยี่ยม ฉาวโรจฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการลดพื้นที่ปลูกยาง โดยปีที่ผ่านมาลดพื้นที่ปลูกยางได้ถึง 420,000 -430,000 ไร่ จากที่ตั้งเป้าไว้ 400,000 ไร่ เกษตรกรที่โค่นยางส่วนใหญ่จะไปปลูกไม้ผลต่างๆ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตค่อนข้างดี ส่วนปี 2562 กยท.ตั้งเป้าลดพื้นที่ปลูกยางลงอีก 400,000 ไร่ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 23.3 ล้านไร่ โดยกยท.จะลดพื้นที่ปลูกยางให้ได้ตามยุทธศาสตร์ยาง 20 ปี คือ 18.4 ล้านไร่ ภายในปี 2579

สำหรับความสำเร็จในการลดพื้นที่ปลูกยางปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของกระทรวงเกษตรฯที่ให้กยท. ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมลดพื้นที่ปลูกยางด้วยการโค่นสวนยางเดิม และส่งเสริมให้ชาวสวนยางปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมใหม่ เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก ผลไม้ ซึ่งวางเป้าหมายเพื่อลดพื้นที่สวนยาง 150,000 ไร่ทั่วประเทศ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านผลกระทบจากราคายางตกต่ำเพิ่มรายได้รวมไปถึงสร้างทางเลือกในอาชีพเพื่อความยั่งยืนให้เกษตรกรชาวสวนยาง

“แม้ขณะนี้โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย เพื่อความยั่งยืนดังกล่าวจะสิ้นสุดโครงการไปแล้ว แต่เกษตรกรชาวสวนยางยังโค่นยางภายใต้ภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกแทน ตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการควบคุมปริมาณการผลิต ลดพื้นที่ปลูกยาง และสร้างสมดุลให้ปริมาณยางในประเทศ ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับน่าพอใจ” นายเยี่ยมกล่าว

ทั้งนี้ กยท.จะเร่งส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับ

พื้นที่ เกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำหรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ไร่ละ 16,000 บาท

รักษาการผู้ว่าฯ กยท.ยังกล่าวถึงสถานการณ์ราคายางว่า จากมาตรการรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ โครงการถนนยางพารา ตลอดจนความร่วมมือของประเทศสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) 3 ประเทศสมาชิกคือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่จะจำกัดปริมาณยางออกสู่ตลาด ล่าสุดยังประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 6 ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ จาก 10 ประเทศ โดยทุกประเทศจะร่วมมือกันวิจัย เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายแต่ละประเทศ และร่วมหามาตรการกำหนดราคาส่งออกยางพาราขั้นต่ำ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยบวกทำให้ราคายางในอนาคตดี มีเสถียรภาพมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 27 มีนาคม 2562

ปีที่: 42 **ฉบับที่:** 14990

Col.Inch: 16.46 **Ad Value:** 18,106

หัวข้อข่าว: 'ภูซาง' เล็งเปิดเวทีสาธารณะ ถกโรงยางพาราส่งกลิ่นเหม็น

หน้า: 20(ล่างขวา)

PRValue (x3): 54,318

ศิลปิน: ชาว-ดำ

'ภูซาง' เล็งเปิดเวทีสาธารณะ ถกโรงยางพาราส่งกลิ่นเหม็น

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายมงคล พรหมมาบุญ ปลัดฝ่ายปกครอง อ.ภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการอำเภอภูซาง ตามคำสั่งอำเภอภูซาง ที่ 602/2562 เข้าตรวจสอบโรงงานยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ต.เซียงแรง อ.ภูซาง ตามที่ชาวบ้านได้รวมตัวประท้วงหลังปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานดังกล่าว นั้น ว่าจากการตรวจสอบพบว่าทางโรงงาน

ได้ดำเนินการขนยางก้อนถ้วยออกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบที่มาตรวจสอบด้วยก็พอใจอย่างมาก นอกจากนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างราชการ ประชาชนและโรงงาน ถึงการเปิดเวทีสาธารณะถกประเด็นและหารือการจัดการผลผลิตยางพารา เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและมลภาวะด้านอื่นๆ เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับโรงงานในอนาคตต่อไป

ด้านผู้ดูแลโรงงานกล่าวว่า ทางโรงงานไม่ได้นั่งนอนใจ แต่ระแวงน้อยอยากขอความเห็นใจจากประชาชนในพื้นที่ด้วย เนื่องจากการขนยางนั้นมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น น้ำหนักยางที่จะต้องใส่รถบรรทุก ระยะทางส่งปลายทางที่ จ.ตรัง ประมาณ 2,000 กิโลเมตร อาจทำให้การระบายยางก้อนถ้วยที่มีอยู่ล่าช้าบ้าง หลังจากระบายหมดแล้วจะขอหยุดรับซื้อชั่วคราว เพื่อปรับปรุงโรงงานให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ส่วนน้ำเสียจากยางก้อนทางโรงงานมีแนวคิดจะนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรด้วย ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงงานกับประชาชนในพื้นที่ด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 28 มีนาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25368

หน้า: 14(ล่าง)

Col.Inch: 21.58 Ad Value: 45,318

PRValue (x3): 135,954

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เร่งขนยางพารา ก่อนออกจากพื้นที่หลังส่งกลิ่นเหม็น

เร่งขนยางพารา ก่อนออกจากพื้นที่หลังส่งกลิ่นเหม็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ชาวบ้านสะแล้ง หมู่ 5 ต.เซียงแรง อ.กุซาง จ.พะเยา ได้รวมตัวประท้วงเพื่อขับไล่โรงงานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่ เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็น เมื่อวันก่อน ล่าสุดโรงงานดังกล่าวได้ดำเนินการขนยางพาราก่อนออกอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่ง อ.กุซาง ที่ 602/2562 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2562 โดยมีตำรวจ ทหารและชาวบ้านเข้าร่วมตรวจสอบ นายมงคล พรหมมาบุญ ปลัดฝ่ายปกครอง อ.กุซาง กล่าวว่า ตนลงพื้นที่ตาม

คำสั่งของ นอ.กุซาง พร้อมด้วยกลุ่มแกนนำชาวบ้านสะแล้ง มาตรวจสอบการขนยางพาราก่อนของทางโรงงานรับซื้อยางพาราดังกล่าว ว่าได้ขนออกตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่

จากการตรวจสอบพบว่ายางพาราก่อนในโกดังเก็บถูกทยอยขนออกอย่างต่อเนื่องไปแล้วกว่า 122 ตัน ซึ่งทางแกนนำรู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก ที่ทางโรงงานได้ทำตามที่ได้ตกลงไว้ หากขนออกหมดแล้วทางโรงงานได้แจ้งว่าจะหยุดรับซื้อชั่วคราวเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของยางพารา

ทางด้านเจ้าแป้ว ผู้จัดการโรงงาน กล่าวว่า ทางโรงงานไม่ได้มีเจตนาหลังจากที่มีการตกลงกันเรื่องการขนยางพาราก่อนออกโรงงาน ทางคนและลูกน้องก็ได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง แต่ช่วงนี้อยากจะขอความเห็นใจจากชาวบ้านในพื้นที่บ้างเพราะในการขนยางนั้นมีอุปสรรคอยู่บ้าง ทั้งเรื่องของน้ำหนักที่ใส่รถบรรทุกหรือแม้แต่ระยะทางในการเดินทางจากการขนของโรงงานเดินทางไปยัง จ.ตรัง ระยะทางเกือบ 2,000 กม. ซึ่งอาจจะทำให้ล่าช้าบ้าง นอกจากนี้หากทำการขนย้ายออกหมดแล้ว

ทางตนจะได้รีบซื้อยางพาราชั่วคราวเพื่อปรับปรุงโรงงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมถึงกลิ่นเหม็นของยางพาราก่อนไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อมีการเปิดรับซื้ออีกครั้ง

นอกจากนี้ทางโรงงานจะทำปุ๋ยหมักจากน้ำเสียของยางพาราก่อนแจกจ่ายให้ชาวบ้านนำไปใช้ในไร่นาของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยสารเคมีแต่อย่างใด ทั้งนี้ตนมองว่าการกระทำดังกล่าวหากสำเร็จด้วยดีจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชาวบ้านดังกล่าว.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 28 มีนาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25368

Col.Inch: 13.94 Ad Value: 29,274

หัวข้อข่าว: เจ๋งใช้ 'ยางผง' ผสมทำถนน

หน้า: 22(ขวา)

PRValue (x3): 87,822

คลิป: 15:55

เจ๋งใช้ 'ยางผง' ผสมทำถนน

นางฉวีรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า กยท.ประสบผลสำเร็จในวิจัยการเปลี่ยนยางธรรมชาติให้เป็นยางผง เพื่อใช้ในการผสมยางมะตอยทำถนน ซึ่งผลงานวิจัยล่าสุดและเป็นแห่งแรกที่คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมา โดยเมื่อนำยางผงไปผสมยางมะตอยแล้วยังคงคุณสมบัติเหมือนยาง

ขึ้นตามคุณสมบัติที่กรม

ทางหลวงกำหนดไว้ทุก

ประการ ข้อดีของยางผงคือ ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้งานง่าย ลดค่าขนส่งเมื่อใช้ในปริมาณมาก ลดค่าใช้จ่ายในการผสม กยท.ยังคงวิจัยและพัฒนาการใช้ยางพาราเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมคุณภาพสูง นำไปใช้งานได้จริง โดยล่าสุดได้นำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเสาหลักนำทาง และหลักนำทาง กม.ย่อย ที่มีความยืดหยุ่น ทนทานกว่าหลักซีเมนต์ สามารถลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยในขั้นต้นจะผลิตนำร่องจำนวน

700,000 ต้น ใช้ยางสดประมาณ 14,700 ตัน ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการผ่านคณะกรรมการ กยท. และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ จากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไป

ด้าน นายถาวร ตะไถ่แก้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติกรมทางหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงใช้ยางพาราตามภารกิจทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการฉาบผิวแบบพาราเซลเลอร์ชิล โครงการแอสฟัลต์

คอนกรีตปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ โครงการนำยางพารามาใช้ก่อสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ และโครงการผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกจากยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง (เสาหลักนำทาง) พบว่า การใช้น้ำยางพารา มาเป็นส่วนประกอบทำให้โครงสร้างของถนนคงตัวดีขึ้น ทนทาน ช่วยยืดอายุการใช้งานของถนนเฉลี่ยประมาณ 2-3 เท่าของอายุการใช้งานเดิม ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08:33

Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตรียมสรรหาบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมเปิดรับสมัคร 5 เมษายนนี้



ช่วงนี้มีอะไร

กยท. เตรียมสรรหาบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมเปิดรับสมัคร 5
เมษายนนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

**ขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัคร
5 - 19 เมษายน 62**

รับสมัคร เกษตรกรชาวสวนยาง/ผู้แทนสถาบันเกษตรกร
เพื่อรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย



คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
- มีคุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการจัดการยางแห่งประเทศไทย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นบุคคลกบฏหรือจำคุกผิดไม่สมประกอบ
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่จัดการยางแห่งประเทศไทยหรือหุ้นอยู่ เว้นแต่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นชำระแล้วของนิติบุคคลนั้น
- ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับการยางแห่งประเทศไทย



ผู้สนใจรับการคัดเลือกต้องขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้แก่
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดในพื้นที่ที่ตนมีภูมิลำเนา

- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับการยางแห่งประเทศไทย หรือทำ-กระทำกับการยางแห่งประเทศไทย หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการจัดการยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือดำรงชื่อ
- ไม่เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานบริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติเฉพาะ

- กรณีสมัครในฐานะผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในด้านการประกอบอาชีพทำสวนยาง
- กรณีสมัครในฐานะผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในด้านการประกอบอาชีพทำสวนยาง การดำเนินการหรือประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

เผยแพร่ วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางชุดใหม่ พร้อมเดินทางตามนโยบายรัฐบาล สรรหาบุคคลภายใต้หลัก Skill Matrix พร้อมเปิดรับและยื่นเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายนนี้

นายสุนันท์ นवलพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันได้ครบวาระไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทาง กยท. ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งได้มีการพิจารณากำหนดร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 7 คน ประกอบด้วย



ผู้แทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง 3 คน ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบการยาง มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบการยาง มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 1 คน โดยผู้แทนจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 คน จะต้องผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศเหมือนเช่นครั้งที่ผ่านมา ส่วนผู้แทนผู้ประกอบการยางอีก 2 คน จะสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยาง และด้านการค้ายาง

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้นำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหา และแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการตรงกับความต้องการที่แท้จริงในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนด Skill Matrix หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดความเชี่ยวชาญตามความต้องการของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม 7 ด้าน ได้แก่ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โดย กยท. นำมาใช้เป็นเกณฑ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้มีวุฒิการศึกษาตาม Skill Matrix 2. ผู้มีประสบการณ์ตาม Skill Matrix

รองผู้ว่าการกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง / สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กกับการยางแห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพสวนยาง (ในส่วนของกรรมการเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง) หากสมัครเป็นผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว ต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินกิจการหรือประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางด้วยคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562 ในวัน-เวลาราชการ ณ การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ตามภูมิสำเนา (กรณีสมัครในฐานะผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)

หรือการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตั้งอยู่ (กรณีสมัครในฐานะผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง) โดยผู้สนใจสมัครสามารถดูคุณสมบัติทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th

แท็ก [การยางแห่งประเทศไทย](#) [ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร](#) [รับสมัคร](#)